

## แก๊งไม้เถื่อนสาละวิน'ดาบคู่ชาติ'..น.4



### แก๊งไม้เถื่อนสาละวิน

กลายเป็นเรื่องฮือฮาอีกระลอกหนึ่ง สำหรับ "แก๊งมอดไม้สาละวิน" หรือกรณีขบวนการลักลอบตัดไม้จากฝั่งไทยส่งตามแม่น้ำสาละวิน บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เข้าไปขายในเขตพม่า เรื่องนี้ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ทว่ากลายเป็นเรื่องเก่า

**ที่ทำกันเป็นขบวนการ !!**

**ในทุกยุค ทุกสมัย ??**

ซึ่งที่ผ่านมาการล่าเลี้ยงไม้ลงแม่น้ำสาละวินมักทำกันตอนกลางคืน ซึ่งเป็นเวลาที่หน่วยงานราชการไม่ได้ออกลาดตระเวน นอกจากนี้ ยังลักลอบตัดไม้ในช่วงวันหยุดยาว ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่มักกลับบ้าน นอกจากนี้ ยังมีช่วงวันหยุดยาว ซึ่งเจ้าหน้าที่มักกลับบ้าน

**ทำให้ "แก๊งมอดไม้" !?**

**ถือโอกาสลักลอบตัดไม้ !!**

และล่าเลี้ยงกันอย่างคึกคัก ที่ผ่านมามีข่าวว่าชาวบ้านก็มีข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตั้งด่านตามจุดต่างๆ ตลอดเวลา เพื่อเป็นการป้องปรามกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ให้เกิดความหวาดกลัว แต่ก็ไม่ว่ากันว่าด่านต่างๆ มีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่หรือไม่

**ถือเป็นเรื่องหนึ่ง !!**

**ที่น่าขบคิดทีเดียว !?**

ประการสำคัญ สิ่งหนึ่งที่ "เพชรพญา" ออกจากไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับข้อมูลที่ลือกันสนั่นป่าสาละวินถึง "กลุ่มนายทุน" ที่เป็น "ตัวการใหญ่" ในการให้เงินชาวบ้าน และนายหน้ามาจ้างชาวบ้านตัดไม้ และเชื่อว่าเป็นกลุ่ม

**ที่อยู่ไม่ไกลจาก !!**

**แม่น้ำสาละวินมากนัก !?**

เนื่องจากมีข้อสังเกตว่าไม้สักทั้งหมดล่องออกไปที่บ้านสบเมย แต่

แปลกเหลือเกินดันไม่มีใครรู้ว่าไม้สักที่ล่องไปนั้นจะไปขึ้นที่ใด และที่น่าทึ่งอย่างมาก บริเวณรอยต่อที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนฮั๊ตจี้กันแม่น้ำสาละวินนั้น จากข้อมูลพบว่ากลายเป็นจุดที่คาดว่า

**ไม้สักส่วนหนึ่ง !!**

**น่าจะล่องหน !?**

แล้วก็มีไม้ล่องอยู่บริเวณแถวนี้ เนื่องจากบริเวณนี้มีการตั้งโรงงานไม้แปรรูปอยู่ ที่สำคัญ ไม้สักที่อีกล่องหนึ่งอาจถูกไล่เลียงไปขายให้กับนายทุนที่ส่งไม้ให้โรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพราะใน อ.แม่สอด มีการแปรรูปไม้เป็นเฟอร์นิเจอร์กันมหาศาล

**ทั้งๆ ที่บริเวณนั้น !!**

**ไม่มีป่าไม้เหลืออยู่แล้ว !?**

เท็จจริงอย่างไร เจ้าหน้าที่ฯ คงรู้ดีกว่าผมแน่นอน ถ้ามองอะไรเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้ "แก๊งมอดไม้สาละวิน" ไม่มีวันตายไปจากสารบบ ก็ด้วยเหตุที่ว่าราคาไม้สักตอนนี้สูงมาก จึงเป็นเหตุจูงใจให้มีการลักลอบตัดไม้กันขนาดใหญ่ คิดราคากันตามขนาด ถ้าเป็นไม้ซุงท่อน 6-7 คอก

**ราคาท่อนละราว 1.3 หมื่นบาท !!**

**และหากใหญ่กว่าก็จะแพงขึ้นไปอีก !?**

นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่ามีการฆ่ากันตายในพื้นที่มากขึ้นด้วย ปีนี้ตายไปแล้ว กว่า 30-40 ศพ ทั้งแพแตก และยิงกันเอง แต่ไม่มีรายงานให้ทางการทราบ ชาวบ้านจำนวนไม่น้อยยอมเสี่ยงทำผิดกฎหมาย เพราะมีรายได้จูงใจ ตอนนี้อยู่กันขู่ว่ากัน ถ้าใครเข้าไปเอาไม้ข้ามเขต ประมาณว่ามีการแบ่งเขตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**ป่าไหน ตรงไหนใกล้หมู่บ้านใคร !!**

**ก็เป็นของคนกลุ่มนั้น !?**

แถมบางทีก็มีพวกที่ข้ามมาจากที่อื่นทำให้คนในหมู่บ้านต้องยิงไล่กันหรือยิงพวกที่ลักลอบเข้ามา ทั้งๆ ที่ก็ไม่ไปขายให้กับนายทุนเดียวกัน ข้อมูลต่างๆ นี้ ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ชาวบ้านในพื้นที่สบเมยต่างรู้กันดี แต่ที่น่าแปลกใจ เจ้าหน้าที่ฯ กลับไม่รู้ข้อมูลเหล่านี้ หรือรู้แล้วแก้งัง

**เหตุเพราะถูกนายทุน !!**

**กว้านซื้อตัวหมดแล้ว !?**

ถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริง ก็แสดงว่า ส่วยสะพัดหนักแถบแม่น้ำสาละวินใช่หรือไม่ ผลลัพท์ ส่วยที่ว่า อาจเดินทาง

**..เพชรพญา..**

**ไกลเข้ากรุงมานานแล้วครับ...???**

E-mail : pethpaya@yahoo.com